

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng  
tại buổi làm việc với Công ty TNHH NY Hoa Việt về tình hình triển khai  
thực hiện dự án Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu  
tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa**

Ngày 15/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã có buổi kiểm tra thực địa và làm việc với Công ty TNHH NY Hoa Việt về tình hình triển khai thực hiện dự án Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Lãnh đạo Công ty TNHH NY Hoa Việt và các đơn vị có liên quan.

Sau khi kiểm tra thực địa tình hình đầu tư, xây dựng và sản xuất tại Nhà máy may; các điều kiện cơ sở hạ tầng ngoài dự án và nghe đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH NY Hoa Việt báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

### **1. Đánh giá chung.**

Theo báo cáo của Công ty TNHH NY Hoa Việt, sau gần 02 năm kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Công ty đã khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa một phần dự án đi vào hoạt động, thu hút được khoảng 2.700 lao động của địa phương. Theo kế hoạch của Công ty, khi Nhà máy hoạt động đúng công suất sẽ tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động với mức lương chi trả cho cán bộ, công nhân hàng năm khoảng 41 triệu USD, góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân trong vùng.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của Công ty TNHH NY Hoa Việt trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho nhân dân địa phương.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Công ty TNHH NY Hoa

Việt còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút, tuyển dụng lao động làm việc tại nhà máy. Đến nay, đã đầu tư hoàn thành 04 dây chuyền sản xuất, tuy nhiên dây chuyền số 3 tuyển dụng chưa đủ lao động; dây chuyền số 4 đã đầu tư hoàn thành nhưng chưa có nhân lực làm việc. Việc không tuyển dụng được lao động theo kế hoạch sẽ gây khó khăn lớn cho Công ty trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **2. Về các kiến nghị của Công ty TNHH NY Hoa Việt.**

### **2.1. Về đề xuất hỗ trợ Công ty tuyển dụng lao động.**

- Hiện nay, tiềm năng lao động trong tỉnh còn rất dồi dào, nhiều lao động vẫn còn phải đi làm ăn xa tại các địa phương khác trong nước do có thu nhập cao hơn. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH NY Hoa Việt nghiên cứu, nắm bắt tình hình lao động, chế độ tiền lương ở các đơn vị sản xuất khác trong nước để có chính sách tiền lương, ưu đãi nhằm thu hút lao động cho nhà máy.

Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng lớn, để thu hút được lao động gắn bó và làm việc lâu dài tại Nhà máy, ngoài việc quan tâm đến thu nhập của người lao động, đề nghị Công ty TNHH NY Hoa Việt nghiên cứu đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân và các công trình phúc lợi xã hội công cộng như: trường học mẫu giáo, khu vui chơi,...

- Hậu Lộc là địa phương trung tâm, cung cấp nguồn lao động chủ yếu cho Nhà máy. Vì vậy, đề nghị Huyện ủy Hậu Lộc, UBND huyện Hậu Lộc thành lập ban chỉ đạo về hỗ trợ Công ty TNHH NY Hoa Việt tuyển dụng lao động. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với Công ty TNHH NY Hoa Việt để điều tra, nắm bắt tình hình lao động, nhu cầu, thu nhập của người lao động; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ Công ty trong tuyển dụng lao động; trao đổi với Doanh nghiệp để có biện pháp giải quyết các vấn đề nhằm đáp ứng hài hòa lợi ích của người lao động và chủ doanh nghiệp.

UBND huyện Hậu Lộc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên với Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 15/4/2018.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, làm việc cụ thể với UBND các huyện: Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định và Công ty TNHH NY Hoa Việt để rà soát thị trường lao động, tính toán khả năng nguồn lao động về làm việc tại Nhà máy, xác định nhu cầu tuyển dụng lao động. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch để hỗ trợ Công ty tuyển dụng lao động; trong đó, bố trí để Công ty đến từng xã trao đổi thông tin, nhu cầu tuyển dụng lao động; xây dựng chỉ tiêu tuyển dụng lao động cụ thể ở từng địa phương trong giai đoạn trước mắt và lâu dài; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 15/4/2018.

### **2.2. Về đề nghị đầu tư cầu phao qua sông Lèn.**

Qua khảo sát thực địa khu vực đề xuất xây dựng, tổng mức đầu tư ước tính trên 10 tỷ đồng; tuy nhiên, lưu lượng người và phương tiện qua sông ở hiện tại và trong tương lai là không lớn nên đề xuất nêu trên không có tính khả thi; đề nghị Công ty phối hợp với chính quyền địa phương để duy trì đò qua sông như

hiện tại và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua sông.

2.3. Về đề nghị tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ cầu Đò Lèn, xã Đồng Lộc đến Đền Cô Đồi, xã Châu Lộc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và công nhân tham gia giao thông.

Đồng ý về chủ trương tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ cầu Đò Lèn, xã Đồng Lộc đến Đền Cô Đồi, xã Châu Lộc kết hợp đường giao thông vào cụm công nghiệp; giao UBND huyện Hậu Lộc lập đề xuất dự án với quy mô và kinh phí hợp lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Hậu Lộc, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu tham mưu nguồn kinh phí đầu tư (từ nguồn dự phòng hoặc nguồn thu tiền sử dụng đất), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2.4. Về đề nghị cho đấu nối Công số 2 với tuyến giao thông trục chính.

Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

2.5. Về đề nghị lắp đặt tín hiệu hệ thống giao thông.

Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, lắp đặt đèn tín hiệu, gờ giảm tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông cho công nhân, nhân dân đi qua nút giao giữa đường vào Nhà máy với Quốc lộ 1A.

2.6. Về chính sách thuế.

Đề nghị Công ty làm việc cụ thể với Cục Thuế Thanh Hóa để được giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến chính sách thuế trong quá trình đầu tư, vận hành dự án; báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: KHĐT, GTVT, TNMT, LĐT&XH, NNPTNT, Tài chính, Công Thương;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện: Hậu Lộc, Hà Trung, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định;
- Công ty TNHH NY Hoa Việt;
- Lưu: VT, THKH, CN.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ngô Hoàng Kỳ**